

นายกฯตรวจน้ำท่วม ห้ามป้ายเชียร์

แม่น้ำปิงต้น ‘เชียงใหม่’ อ่วมหนัก

“บิกตู” ฟีตจัดลุย
ตรวจภัยน้ำ “ขอนแก่น-
อุบลราชธานี” ลั่งเข้
มท่วม ◆ อ่านต่อหน้า 6

น้ำท่วม

□ ต่อจากหน้า 1

ป้ายเชียร์เด็ดขาด ย้ำทุกหน่วยงานร่วมมือ
หยุดจัดแข่ง ปก. แจง 16 จว.อ่วม เร่งช่วย
เหลือเต็มกำลัง จัดแพทย์ชี้คนไทยมองโลก
แง่ดี ไม่เครียดหนัก เชียงใหม่ฝนกระหน่ำ
แม่น้ำปิงต้นท่วมเมือง ปางช้างสะพานขาด
สั่งปิดควน นาข้าวชัยภูมิล้มแสนไร่ โคราช
จมหนักสุดรอบ 12 ปี ชาวบ้านพายเรือขึ้น
โรงพักแจ้งความ มหาสารคามดินอุ้มน้ำไม่
ไหว รังกำแพงหมู่บ้านทลาย ดากน้ำป่า
หลากอุ้มผางดินสไลด์-เสาไฟล้ม-ต้นไม้
โค่นขวางถนน

○ 16 จว.ระทมทุกข์น้ำล้นตลิ่ง

อิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนผ่าน
ยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเป็น
วงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 3 ต.ค. กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวง
มหาดไทย (มท.) ในฐานะกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
(กอปภ.ก.) รายงานว่าระหว่างวันที่ 28
ก.ย.-3 ต.ค.ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยในพื้นที่
25 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, พะเยา,
เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, สุโขทัย,

เพชรบูรณ์, พิจิตร, ตาก, อุตรดิตถ์, น่าน,
แพร่, อ่างทอง, ศรีสะเกษ, ยโสธร,
อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา,
บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, มุกดาหาร, สระบุรี,
สระแก้ว, ปราจีนบุรี และพังงา รวม 96
อำเภอ 225 ตำบล 651 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 4,348 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต
3 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ปัจจุบันยัง
คงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 16
จังหวัด 69 อำเภอ 176 ตำบล 565 หมู่บ้าน

○ คลองแม่ระกาดันท่วม 7 หมู่บ้าน

สำหรับ 16 จังหวัดที่ยังเดือดร้อน มี
ดังนี้ 1.ลำพูน น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ
ได้แก่ อ.ลี้ อ.เมือง อ.แม่ทา อ.บ้านโฮ้ง และ
อ.ป่าซาง รวม 8 ตำบล 20 หมู่บ้าน ระดับ
น้ำลดลง 2.ลำปาง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ
ได้แก่ อ.เถิน อ.แม่พริก อ.เกาะคา อ.เมือง
และ อ.ห้างฉัตร รวม 18 ตำบล 51 หมู่บ้าน
ระดับน้ำลดลง 3.สุโขทัย น้ำท่วมในพื้นที่
อ.ศรีสัชนาลัย รวม 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน
ระดับน้ำลดลง 4.เพชรบูรณ์ น้ำป่าไหลหลาก
ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.วิเชียรบุรี
อ.ศรีเทพ อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ่
อ.หล่มสัก รวม 21 ตำบล 86 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 140 ครัวเรือน
ระดับน้ำทรงตัว 5.พิจิตร น้ำท่วมในพื้นที่ 6
อำเภอ ได้แก่ อ.สามง่าม อ.วชิราราม อ.คง
เจริญ อ.ทับคล้อ อ.บึงนาราง และ
อ.บางมูลนาก รวม 25 ตำบล 113 อำเภอ
ระดับน้ำทรงตัว 6.ตาก น้ำในคลองแม่ระกา
ไหลหลากเข้าท่วม ต.โป่งแดง อ.เมือง รวม
7 หมู่บ้าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

○ ศรีสะเกษลดเช่นภัยน้ำ 3ศพ

7.อุตรดิตถ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วม
พื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าพระ อ.พิชัย

อ.เมือง และ อ.ทองแสนขัน รวม 17 ตำบล
73 หมู่บ้าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 8.น่าน น้ำป่า
ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่
อ.บ้านหลวง และ อ.น่าน้อย รวม 6 ตำบล
14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2
ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 9.แพร่ น้ำไหล
หลากเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่
อ.เด่นชัย อ.วังชิ้น อ.เมือง และ อ.สูงเม่น
รวม 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 176 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
10.ศรีสะเกษ น้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมือง อ.ห้วยทับทัน อ.ยางชุมน้อย
อ.วังหิน อ.ภูสิงห์ อ.น้ำเกลี้ยง และ
อ.อุทุมพรพิสัย รวม 16 ตำบล 46 หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,301 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย
และอพยพประชาชน 379 ครัวเรือน ไปยัง
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 16 จุด ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

○ อุบลฯอพยพ 2,336 ครัวเรือน

11.อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 8
อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.วารินชำราบ
อ.สว่างวีระวงศ์ อ.เดชอุดม อ.ดอนมดแดง
อ.สำโรง อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.ตระการ
พิษผล รวม 19 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 2,336 ครัวเรือน อพยพ
ประชาชน 61 ชุมชน 2,336 ครัวเรือน ไป
ยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 60 จุด ระดับน้ำเพิ่ม
ขึ้น 12.ขอนแก่น น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมือง และ อ.ชนบท รวม 6 ตำบล
7 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง 13.ชัยภูมิ น้ำท่วม
ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.คอนสวรรค์
อ.เนินสง่า อ.จัตุรัส อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.บ้านเขว้า และ อ.เมือง รวม 10 ตำบล
21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10
ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

○ ปก.เร่งประสานช่วยเยียวยา

14.นครราชสีมา น้ำท่วมในพื้นที่ 2
อำเภอ ได้แก่ อ.ท่ามะแซว และ อ.สูงเนิน
รวม 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 5 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
15.บุรีรัมย์ น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่
อ.บ้านด่าน อ.พุทไธสง อ.สตึก อ.เฉลิมพระ
เกียรติ อ.นางรอง อ.ปะคำ อ.บ้านกรวด

อ.กระสัง และ อ.คูเมือง รวม 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 277ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 16.ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กบินทร์บุรี และ อ.เมือง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 61 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เบื้องต้น ปภ.จังหวัดประสานจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

○ นายกษัตริย์ท่อมร่วมใจสู้

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ น.ส.ชมภวี ชมพูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุฯ วิทยาลัยการตรวจวินิจฉัยเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อยากบอกกับประชาชนทุกคนว่ารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ในการดูแล ซึ่งสถานการณ์ต่างประเทศก็ไม่ได้ดีกว่าเรามากนัก ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมือง ถนน รวมทั้งระบบสาธารณสุข โภกพื้นฐาน ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาและป้องกันไปพร้อมกัน ทั้งยังมีความเป็นห่วงเพิ่มขึ้นอีกเมื่อกรมอุตุฯ รายงานว่ามีพายุโซนร้อนเข้ามาอีก ซึ่งอาจทำให้มีฝนตกเพิ่ม และจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมมากขึ้น จึงขอฝากให้ทุกจังหวัดเข้าไป

ดูแล วันนี้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น พลเรือน ตำรวจ ทหาร จะต้องร่วมกันเตรียมการรับมือ

○ ฟุ้งมีสิทธิ์ขึ้นขั้นผู้นำส่งออกข้าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันขอให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลมาบูรณาการกัน และเตรียมการไว้ล่วงหน้ารับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีทั้งมาตรการหลัก มาตรการเสริมและการระบายน้ำ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในตอนนี้ อาจจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ไหลลงไปที่ของประเทศไทย แต่ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันน้อยกว่าทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตร ซึ่งถือว่าอาจจะน่าวิต แต่ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของตลาดข้าว ขณะนี้เรามีโอกาสมากที่จะส่งออกข้าวได้มากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะหลายประเทศเก็บสำรองข้าวไว้เยอะ ซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจะต้องให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีปริมาณข้าวสำหรับการบริโภคในประเทศ และการส่งออกได้มากขึ้น และเราอาจเป็นผู้นำการส่งออกในปีนี้ได้

○ สั่งห้ามขึ้นป้ายต้อนรับเด็ดขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังรับฟังการรายงานสถานการณ์ของ ผวจ.อุบลราชธานี และ ผวจ.ขอนแก่น พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวทันทีว่า จะลงพื้นที่ทั้งสองจังหวัดในวันที่ 4 ต.ค.นี้ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ โดยมีการกำชับว่า “ไม่ต้องมีป้าย ไม่ต้องเอาคนมากถือป้าย ไม่เอา เจ้าใจใหม่ เพราะผมจะไปทำงาน และไม่สร้างภาระให้กับใครทั้งสิ้น ไม่ต้องเรื่องมากกับผม เพราะผมสมบูรณ์แข็งแรง ดูแลตัวเองได้ ขอให้ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนดีกว่า ผมไม่เป็นการกับใคร” นอกจากนี้ยังแสดงความห่วงใยหลังรับฟังรายงานจาก น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยกำชับให้ดูแลเรื่องปริมาณน้ำสะสมและการระบายน้ำ พร้อมย้ำว่าเจ้า

หน้าที่ทุกคนต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หากมีอะไรขอให้แต่ละหน่วยงานประสานงานอย่างชัดเจนกันเด็ดขาด หากเกิดความผิดพลาดต้องร่วมกันรับผิดชอบ จะดีก็ดียด้วยกัน ไม่ได้ก็ไม่ได้ด้วยกัน

○ ปิดจัดยิ้มแย้มกระฉับกระเฉง

“ผมเองก็ไม่รู้จะตั้งอะไร เพราะทั้งหมดอยู่ในแผนปฏิบัติของเราอยู่แล้ว นายกฯ แค่มาย้ำหน่อย ให้กำลังใจ ผাগถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ประชาชนทุกจังหวัด ผมทำหน้าที่ของผม หน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของข้าราชการที่ดีของพวกเราทุกคน ขอบคุณทุกคน และขอให้ทุกคนปลอดภัย ผมพยายามจะทยอยไปเยี่ยม ไม่ทิ้งใคร เพราะพวกเราคือคนไทยด้วยกันทุกคน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีท่าทีกระฉับกระเฉงและยิ้มแย้มตลอดการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานสถานการณ์อย่างเต็มที่ พร้อมกับให้มีการสอบถามในข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วย

○ แนะนำเตรียมใจให้พร้อมลดเครียด

ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการประเมิน และดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ชาว จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ มีความยืดหยุ่นทางใจและพลังความเข้มแข็งทางจิตใจค่อนข้างสูง โดยเจอผู้มีความเครียดรุนแรงที่ต้องดูแลเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไปที่มีความเครียดในการดำรงชีวิตปกติอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมมาก ขณะที่คนในภาคกลางกลับกำลังรู้สึกระส่ำระสายกับปัญหาเดียวกันสูงกว่า โดยเฉพาะใน จ.พระนครศรีอยุธยา และรอบภาคกลาง จึงแนะนำเรื่องการเตรียมตัว เพราะจะช่วยลดความเสียหายและบรรเทาความเครียดได้ หยุดคิดว่าทุกอย่างจะเลวร้ายไปหมด ที่ผ่านมามีคนน้ำ

ท่วมใหญ่ปี 54 ยังสามารถผ่านมาได้ ดังนั้นให้คิดว่าครั้งนี้ก็จะผ่านไปได้เช่นกัน

○ แม้ปึงทะลักเอ่อท่วมเมือง

ส่วนรายละเอียดของสถานการณ์ตามภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มจาก จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริมาณฝนที่ตกอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนริมสองฝั่งอย่างหนักบางจุดสูงกว่าเมตรจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทางเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.33 กองบิน 41 ชลประทานเชียงใหม่ รวมถึงปภ.เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

○ ปิดป่าข้างน้ำซัดสะพานขาด

สำหรับที่ป่าข้างแม่สา อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ได้รับความเสียหายมากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สะพานในป่าข้างฝั่งและไหลไปทับสายน้ำ ขณะนี้จึงไม่มีสะพานข้ามเข้าไปในป่าข้าง แต่ยังคงระมัดระวังที่ข้างทุกเชือกยังปลอดภัย แต่ข้างกำลังประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถขนหญ้าไปให้ข้างกินได้ ทั้งมวลน้ำป่ายังได้ไหลทะลักเข้าท่วมห้องพักริมนครศรีธรรมราช ทำให้ต้องปิดป่าข้างไปก่อน เพื่อสำรวจความเสียหาย

○ ไร่แวงสองฝัฟายจมแม่น้ำยม

ในส่วนของหน่วยกู้ภัยจากสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ หน่วยกู้ภัยสูงเม่น และสมาคมกู้ภัยเด่นชัย ยังคงร่วมเร่งระดมค้นหาหาคนสูญหาย แสงโชค อายุ 31 ปี และนายภานุพงศ์ สุริโย อายุ 27 ปี สองฝัฟายหนุ่มซึ่งเคราะห์ร้ายเรือล่มจมหายขณะร่วมซ้อมพายเรือประเพณีแจ่งเรือยาวหัวนาถประจำปีในแม่น้ำยมช่วง ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อช่วงปลายวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามขณะนี้ชาวบ้านพบเรือที่แตกแล้ว จึงได้นำขึ้นมาโดยตัวเรือที่เกิดเหตุเสียหายอย่างหนักส่วนบริเวณหัวเรือแม่น้ำนางเรือนั้นยังหาไม่เจอ

○ ชัยภูมิอ่วมน้ำท่วมขังถนน

ขณะเดียวกันที่ใน จ.ชัยภูมิ เกิดน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหยไหลทะลักสู่ลำน้ำ



▲ น้ำปึงล้น...ปริมาณฝนที่ตกอย่างหนักและต่อเนื่องใน จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้มวลน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนบางจุดสูงกว่าเมตรจนรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ซึ่งทำให้มีมวลน้ำมหาศาลไหลจาก อ.หนองบัวแดงท่วมสะพานและถนนเส้นบ้านหล่น-หนองบัวแดง จนต้องสั่งปิดจุดสัญจรผ่านเด็ดขาด นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ชัยภูมิ ได้ออกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.คอนสาร, อ.คอนสารร์, อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.เมือง ทั้งยังทำให้นาข้าวจมหาย 1.4 แสนไร่

○ กำแพงหมู่บ้านต้นไม้ไหลถล่ม

ที่ จ.มหาสารคาม ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ดินอุ้มน้ำไม่ไหวกำแพงของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในเขตออบต.แวงนาง อ.เมือง พังถล่มลงมายาวกว่า 30 ม. เดชะบุญไม่มีใครได้รับอันตรายด้านคุณยายวัย 64 ปีคนหนึ่ง เผยวินาทีระทึกว่า เพิ่งจี่รด จยย.ผ่านจุดดังกล่าวไม่ถึง 3 นาที เชื้อเป็นบุญที่เพิ่งใส่บาตรกลับมาทำให้รอดหวุดหวิด

○ หนักสุด 12 ปีนี้เร่งเรือขึ้นโรงพัก

ส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำมาจากพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำในลำน้ำมูล อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทำให้พื้นที่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมสถาน

ที่ราชการ โดยเฉพาะที่ว่าการอำเภอชุมพวง เทศบาลตำบลชุมพวง สถานีตำรวจอ.อำเภอชุมพวง บ้านพักข้าราชการ และตลาดสดเทศบาลตำบลชุมพวง เสียหายระดับน้ำท่วมสูง 60-70 ซม. บางจุดสูงกว่า 1 ม. โดยผู้ประสบภัยบางคนถึงกับต้องพายเรือไปติดต่อราชการบนสถานีตำรวจพร้อมยังให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพวง ครั้งนี้นับว่าหนักหนาสาหัสที่สุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา หากเทียบ กับปี 54 ที่ผ่านมา

○ ดินสไลด์-เสาไฟล้มปิดถนน

ความรุนแรงของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มปิดทับถนนทางหลวง 1090 เส้นทางแม่สอด-อู้มฝาง ช่วงหลัก กม.ที่ 102 ก่อนถึงบ้านอู้มเขียม อ.อู้มฝาง จ.ตาก ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด เร่งเก็บกู้และต่อกระแสไฟฟ้าให้คนในพื้นที่ได้มีใช้อย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามระหว่างนั้นเกิดเหตุดินสไลด์และต้นไม้หักโค่นบนถนนสายเดียวกันอีกจุด จนรถราไม่สามารถ

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 ตุลาคม 2565

ปีที่: - ฉบับที่: 26655

Col.Inch: 170.99 Ad Value: 307,782

หัวข้อข่าว: นายกฯตรวจน้ำท่วม ห้ามป้ายเชียร์

หน้า: 1 (บหน้า), 6

PRValue (x3): 923,346

คลิป: สีสี่

สัญจรผ่านได้ จึงประสานแจ้งเจ้าหน้าที่
แขวงทางหลวงตากที่ 2 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดพื้นถนนเพื่อ
เปิดการจราจรโดยเร็ว.